

Vinamilk và quỹ sữa cùng hơn 11.000 trẻ em khó khăn đón năm học mới

15:04 06/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

11.000 trẻ em tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ em trên cả nước đã đón chào năm học mới với món quà là hơn 1 triệu ly sữa đến từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam & Vinamilk.

Thêm niềm vui ngày tựu trường

Trong không khí chung của ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5/9, Trường Mầm non Cao Thành (xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội đến trường cho bé. Năm nay, niềm vui ngày tựu trường của các bé mẫu giáo tại Trường Mầm non Cao Thành được nhân lên với sự đồng hành của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Cụ thể, toàn bộ 240 em học sinh của trường được Vinamilk trao tặng tổng cộng 21.600 sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM, sẽ được uống sữa đều đặn mỗi ngày trong vòng 3 tháng liên tiếp.



Đại diện Vinamilk trao tặng 21.600 hộp sữa Vinamilk ADM đến các em học sinh tại Trường Mầm non Cao Thành vào lễ khai giảng năm học mới.

Hiệu trưởng nhà trường, cô Ngô Thị Hợi cho biết, cách trung tâm Hà Nội gần 40km, Trường Mầm Non Cao Thành nằm trên địa bàn xã thuần nông nên đa phần phụ huynh có điều kiện thu nhập thấp, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Việc được uống sữa hàng ngày không chỉ giúp các con bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn có thể phát triển tốt về mặt trí tuệ. Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam thực sự là chương trình rất ý nghĩa. Thấy cô và phụ huynh cũng rất cảm động trước tấm lòng này từ Vinamilk”, cô Hợi bày tỏ.



Các bé Trường Mầm non Cao Thành háo hức đón nhận những hộp sữa trong Ngày hội đến trường.

Còn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn (Hà Nội), 5/9 cũng là ngày nhiều em quay lại trường sau 3 tháng hè được về với gia đình. Cũng có nhiều bé vẫn ở lại trường với thầy cô vì nơi đây cũng chính là nhà, thầy cô cũng chính là bố, là mẹ của các em. Ngày nhập học của các em cũng vì thế mà không rợp cờ hoa, sân khấu hay văn nghệ... như các ngôi trường khác. Nhưng hôm nay, các bé vẫn đón chào một năm học mới với niềm vui từ những cô chú đến từ Quỹ Bảo trợ Trẻ

em (BTTE) và Vinamilk cùng với gần 13.000 hộp sữa được dành tặng các em.



Quỹ Sữa Vườn Cao Việt Nam đến với Trung Tâm Phục hồi Chức Năng Việt - Hàn.

Theo thầy Lê Công Vinh, Giám đốc Trung tâm cho biết, các em ở đây đang được thành phố hỗ trợ tiền ăn với chi phí 1,76 triệu đồng/tháng. Với chi phí này, nhà trường chỉ có thể cân đối 3 bữa chính/ngày, chứ không thể bổ sung thêm sữa cho các bé. “Với chương trình Quỹ Sữa Vườn Cao Việt Nam của Vinamilk và Quỹ BTTE Việt Nam, các em sẽ có thêm nguồn dinh dưỡng từ sữa, bên cạnh các bữa ăn. Đây là sự động viên rất lớn cho các em, giúp tăng cường thể trạng và đẩy nhanh quá trình phục hồi các chức năng”, thầy Vinh, chia sẻ.

Niềm vui cho mọi trẻ em

Trong một tuần trước ngày khai giảng năm học mới, hàng trăm chuyến xe khác của Vinamilk và Quỹ Sữa cũng đã kịp đưa hơn một triệu sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM đến với 64 điểm thụ hưởng. Từ vùng ngoại thành đến vùng hải đảo, miền núi xa xôi, Quỹ Sữa đã kịp có mặt tại các điểm trường để cùng các em chào đón một năm học mới đầy năng lượng và sự hứng khởi.

Thay mặt các em học sinh Trường Mầm non Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng

Ninh), cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến tàu cao tốc nối liền huyện đảo Cô Tô và đất liền đang tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi rất bất ngờ và cảm động khi Công ty Vinamilk quyết định thuê thuyền gỗ để vận chuyển sữa đến với các con đúng ngày đầu tiên quay lại trường. Đây không chỉ là niềm vui và động lực giúp cô trò cùng cố gắng nhiều hơn trong năm học mới mà còn cho thấy dù ở đâu, những đứa trẻ Việt vẫn luôn được yêu thương và dành tặng những điều tốt nhất”.



Cô trò Trường Mầm non Đồng Tiến (huyện Cô Tô) vui mừng đón nhận sữa từ Quỹ Sữa đúng ngày khai giảng.

Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam bước sang tuổi 16, thì đã có hơn 500.000 trẻ em được thụ hưởng hơn 42 triệu sản phẩm dinh dưỡng từ Vinamilk vì mục tiêu “Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”. Năm 2023, đã có 1,5 triệu hộp sữa Vinamilk ADM đã được Vinamilk hỗ trợ các trẻ em trên cả nước. Trực tiếp đến thăm và trao tặng từng hộp sữa cho các em trong đợt này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm,

Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội chia sẻ: “Ngày khai giảng luôn là một ngày đặc biệt với các con với niềm vui khi được quay lại trường, được gặp thầy cô, bạn bè. Với các con có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, tôi tin rằng niềm vui đó sẽ được nhân lên rất nhiều khi các con có thể cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của cộng đồng”.



Trong năm học này, hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm người bạn đồng hành từ Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền, Phó Giám đốc Quỹ BTTE Việt Nam, đơn vị đã đồng hành cùng Vinamilk 16 năm qua trong chương trình Quỹ Sữa đánh giá: “Với các tỉnh miền núi, vùng sâu - vùng xa, nhiệm vụ của thầy cô giáo không chỉ dừng ở việc dạy học mà còn phải đến nhà từng em để vận động, thuyết phục các em đến trường. Tại nhiều nơi, khi có chương trình Quỹ Sữa, các thầy cô chia sẻ với tôi rằng, học sinh và phụ huynh đều có thêm động lực đến lớp, các bé thì thích thú uống sữa, phụ huynh thì cũng mong con được bổ sung thêm dinh dưỡng đầy đủ hơn. Đây là những giá trị lớn mà chương trình đã gặt hái được trong 16 năm qua”.

Minh Đức

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vinamilk-va-quy-sua-cung-hon-11000-tre-em-kho-khan-don-nam-hoc-moi>

